

กิตติกรรมประกาศ

พื้นที่บนกระดาษหน้านี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เบียร์ได้ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นลายเขียน ซึ่งจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกต่างๆ นานา ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สำคัญอย่างยิ่ง และวิทยานิพนธ์เล่มนี้ คือ แรงจูงใจสำคัญว่าชีวิตต้องอดทนและรอคอยกับความสำเร็จ

แม่คือบุคคลสำคัญที่เบียร์จะต้องกล่าวถึง ถ้าให้พรรณนาถึงท่านคงไม่จบสิ้น ท่านเป็นผู้ให้มามากมาย สำหรับเบียร์ต้องขอยกนิ้วโป้งให้และก้มกราบเท้าไว้ ณ ที่นี้ แต่กราบสักกี่ครั้งคงทดแทนไม่เพียงพอสำหรับเงินค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายสารพัดจะจ่าย ที่สำคัญกำลังใจและความรักความหวังดีตลอดมา พอถึงท่านจะพูดน้อยแต่เปี่ยมด้วยพลังของแรงกระตุ้นบวกกับความรู้สึกดีๆ ตลอดการศึกษาหวังเพียงลูกได้มาซึ่งปริญญาใบที่สองอย่างภาคภูมิใจ อีกท่านที่สำคัญคือ ย่า ที่เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวยังเล็กๆ ขนาดเท่ากับวิทยานิพนธ์เล่มนี้ และบุน้องสาวคนงามที่คอยให้กำลังใจรวมทั้งเป็นเพื่อนยามเหงา ๆ ตลอดมา

รองศาสตราจารย์สุชีลา ดันชัยนันท์ถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนให้เบียร์เป็นคนกระตือรือร้นมากขึ้น อาจารย์ช่วยแนะนำและแก้ไขให้เนื้อหาต่าง ๆ ในวิทยานิพนธ์ ให้กลายเป็นงานวิชาการที่มีคุณภาพมากขึ้น ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เบียร์ศรัทธาและขอบคุณอาจารย์ไว้ ณ ที่นี้ อีกสองท่านที่มีความสำคัญเป็นยิ่ง คือ รองศาสตราจารย์ปาริชาติ วัลย์เสถียร และ อาจารย์ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ ที่คอยให้กำลังใจ และให้คำปรึกษาแนะนำที่ดี อีกทั้งเสียสละเวลาของท่านทั้งสองเพื่อความสำเร็จของวิทยานิพนธ์เล่มนี้

การแก้งานในแต่ละครั้งของวิทยานิพนธ์ เบียร์ต้องขอยกความดีให้กับน้องออม น้องสาวอีกคนที่แม้จะบ่นแต่ก็ตั้งใจทำงานเรียบร้อย และยามขึ้นไปกรุงเทพฯ เพื่อพบอาจารย์ก็ได้ห้องของน้องออมเป็นที่พักยามเหนื่อยล้า อีกคนที่स्तูลก็คือ พี่นกคนสวย พี่ที่ทำงานคอยปรับวรรคตอนและแก้คำผิดของงานนับหลายครั้ง ขอขอบคุณนะ พี่แดงเจ้าหน้าที่หลักสูตรก็อดที่จะเอ่ยถึงไปไม่ได้ เนื่องจากเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่มีความปรารถนาดีตลอดมา คอยกระตุ้นถามเตือนว่าเมื่อไหร่จะเสร็จ “เบียร์ต้องขยันนะจะได้จบเร็วๆ” คำพูดนี้พี่แดงจะเตือนตลอดมา รวมถึงพี่ตุ้ยที่ช่วยตรวจทานคำผิดและพี่โบ้เจ้าหน้าที่ของหลักสูตรรวมถึงเพื่อนร่วมรุ่นทุกคนด้วยนะที่มีคำพูดดี ๆ ให้เสมอ อีกคนคือพี่นุ้มเพื่อนสตรีศึกษาที่น่ารักคอยหัวเราะและใช้คำพูดทางจิตวิทยาว่าวิทยานิพนธ์ของเธอและฉันใครเสร็จก่อนกัน ทำให้เบียร์ต้องเร่งรีบไปโดยปริยาย

สุดท้ายต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งน้อง ๆ สาวเชียร์เบียร์ทุกคนที่มีส่วนให้เบียร์ ประสบความสำเร็จในการหาข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้และขอขอบคุณผู้อ่านที่สละเวลา อันมีค่า หากต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมก็แนะนำกัน เบียร์ขอน้อมรับด้วยความขอบคุณ

เจนรบ รักวิจิตร (เบียร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมษายน 2549